

“พินิติ” เล็งเสนอเดินหน้าทุนครุมีอาชีพ

วันนี้(4ธ.ค.)รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู เปิดเผยว่า ตนได้ประชุมร่วมกับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จากสถาบันฝ่ายผลิตทุกกลุ่ม ทั่วประเทศ เกี่ยวกับข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปฯ กรณีการเดินหน้าโครงการครุมีอาชีพ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องเพราะทำให้ได้ครูที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบมากขึ้น พร้อมเสนอให้ใช้ระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ โดยการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและมีระบบประกันงานทำแก่นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ อย่างไรก็ตามสำหรับปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมเสนอให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ซึ่งมีผลการเรียนดีต่อเนื่องเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยวิธีการสอบคัดเลือก และให้พิจารณาภูมิลำเนาของผู้ได้รับคัดเลือกก่อนบรรจุ เพื่อป้องกันปัญหาการโอนย้ายหรือลาออกและตอบโต้ภัยความขาดแคลนในพื้นที่ ทั้งนี้ตนจะสรุปผลการหารือเพื่อนำเสนอนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็ว ซึ่งอาจต้องมีการศึกษาข้อมูลอัตราบรรจุครูในแต่ละสาขาจากหน่วยงานผู้ใช้ครู นำมาประกอบกันด้วย

รศ.ดร.พินิติ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงประเด็นการควบคุมจำนวนรับนิสิตนักศึกษาเพื่อควบคุม คุณภาพการผลิตครู โดยสถาบันฝ่ายผลิตเห็นด้วยในหลักการว่าควรมีการพิจารณาจำกัดจำนวนรับ แต่สำหรับปีการศึกษา 2557 ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะหลายสถาบันได้เปิดรับตรงไปแล้ว ดังนั้นที่ประชุมได้สรุปให้สถาบันฝ่ายผลิตกลับไปหารือกำหนดมาตรการระยะสั้น และระยะยาวเพื่อควบคุมปริมาณและมุ่งเน้นคุณภาพของบัณฑิตครูเป็นหลัก เบื้องต้นมีข้อเสนอให้สถาบันฝ่ายผลิตใช้นโยบายการรับนักศึกษาาร่วมกัน ลักษณะ เดียวกับการรับนักศึกษาของกลุ่มแพทย์ โดยหวังว่าการกำหนดเป้าหมายการผลิตร่วมกันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องจำนวนและ คุณภาพของบัณฑิตครูได้

“นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเรื่องมาตรฐานหลักสูตรและการผลิตครู โดยเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูว่า ต้องมีการปรับเพื่อให้ตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเรียนการสอน รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวโน้มการให้บัณฑิตครูสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครูจากคุรุสภา โดยมีข้อเสนอว่าจะต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและกระบวนกรสอน ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้องพูดคุยกับคุรุสภาด้วย”รศ.ดร.พินิติ กล่าว.

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์